
สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2566 

วันศุกร์ ที่ 11  สิงหาคม พ.ศ. 2566 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา 

 
ผู้มาประชุม 

 

ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสัญญา ชิตกุล ประธานสภา อบต.   
2 นายสุรพล  วายุกุล รองประธานสภา อบต.  
3 นายพรเทพ ขาวจิตร เลขานุการสภา อบต.  
4 นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3   
5 นางปรียา บุญที่สุด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4  
6 นายสถานันท์ บัวพรหม สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5   
7 นายวิโชติ    ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6  
8 นายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8   
9 นายประสิทธิ์ เพ็ชรชู สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9  

10 นางอรอนงค์ วิเชียรวงค์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10   
 
ผู้ไม่มาประชุม    ( ไม่มี ) 

        
 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
2 นายนันทวัช ปาละคเชนทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
3 นายประยุธ   วายุกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
4 นายละเอก วรรณคีรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
5 นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
6 นางสาววราภรณ์          กล่อมจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง   
7 นายวโรทัย จงจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการฯ   
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  

เลขานุการสภา 

นายพรเทพ  ขาวจิตร 

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปามาประชุมจำนวน 10 ท่าน ถือว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระ
รัตนตรัย และดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภา 

นายสัญญา  ชิตกุล 

ขอสวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาทุกท่าน ที่มาประชุมโดยพร้อม
เพรียงกันในวันนี้  ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั ้งที ่ 2 ประจำปี พ.ศ. 
2566 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุม 

 1.1 รายงานพิสูจน์เงินสะสมตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) องค์การบริหารส่วน
ตำบล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566 

ประธานสภา 

นายสัญญา  ชิตกุล 

เชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงคลัง 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ดิฉันนางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายงานพิสูจน์เงิน
สะสมตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ.2566 ดังนี้ค่ะ 

     เง ินสะสมตามบัญชีเง ินฝากธนาคาร ณ วันที ่ 30 กันยายน พ.ศ.2565  
18,184,599.71 บาท  

     หัก  เงินสำรองตามระเบียบฯ  9,095,900.00 บาท 

     คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตาม
ระเบียบ 9,088,699.71 บาท 

     หัก  เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน 3,074,000.00 บาท 

     คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2566  6,014,699.71 บาท 

ประธานสภา 

นายสัญญา  ชิตกุล 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญครับ  

 

ที่ประชุม - ไม่มี 

ประธานสภา 

นายสัญญา  ชิตกุล 

1.2 เรื่องการแข่งขันกีฬากรีฑาระดับอำเภอ 

  จะมีนัดการซ้อมจริงในสนามกีฬากลาง เทศบาลตำบลท่าขนอน ในวันที ่ 14 
สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. ขอนัดให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านมา
พร้อมกันที่ท่ีทำการ อบต. และในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 จะมีพิธีเปิดการแข่งขัน
กรีฑาระดับอำเภอ จึงขอเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิด
โดยพร้อมเพรียงกันครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 
2566 

ประธานสภา 

นายสัญญา  ชิตกุล 

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ได้จัดทำรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 
2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566 จำนวน 14 หน้า คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ผลปรากฏว่า 
ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภา 

นายสัญญา  ชิตกุล 

สมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อท้วงติงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เชิญ
ครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานสภา 

นายสัญญา  ชิตกุล 

ผมขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โปรดยกมือครับ 

- เห็นชอบ         9   เสียง 

- ไม่เห็นชอบ       -   ไม่มี 

- งดออกเสียง     1   เสียง (นายสัญญา  ชิตกุล) 

            สมาชิกอยู่ในที่ประชุม    10   เสียง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  9  เสียง   ไม่เห็นชอบ  ไม่มี   งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภา 

นายสัญญา  ชิตกุล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 
2566 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 

ที่ประชุม - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระท่ี 2 และ 3 

ประธานสภา 

นายสัญญา  ชิตกุล 

เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เชิญครับ 
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ประธานคณะกรรมการแปรฯ 

ส.อบต.หมู่ที่ 1 

นายพรเทพ ขาวจิตร 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ผมนายพรเทพ ขาวจิตร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้      

    ตามท่ีประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
3 สิงหาคม 2566 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และสภาได้กำหนดระยะเวลารับคำขอ
แปรญัตติ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  
            วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  
            วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  
ระยะเวลาจำนวน 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง รวมเป็นเวลา 24 ชั่งโมง ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา นั้น 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66  (ครั้งแรก) 

วันที่  3 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕66    เวลา  ๑6.1๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายพรเทพ ขาวจิตร 
2. นางปรียา บุญที่สุด 
3. นางอรอนงค์ วิเชียรวงค์ 

ผู้ไม่มาประชุม   (ไม่มี)                         ผู้เข้าร่วมประชมุ   (ไม่มี) 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑6.1๐  น. 
นายพรเทพ  ขาวจิตร  เลขานุการสภาอบต.กะเปา ในฐานะประธานชั่วคราวกล่าวเปิดประชุม ทักทาย

คณะกรรมการแปรญัตติและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   1     เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานชั่วคราว     

สวัสดีคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน ขอชี้แจงรายละเอียดการประชุมเบื้องต้น 
ดังนี้ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้
เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
     ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ ่นคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้น ๆ 
     ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
     มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีเสียงเท่ากันให้
ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 
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     ซึ่งในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ในการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567  จำนวน 3 คน ดังนี้ 

 นายพรเทพ ขาวจิตร  นางปรียา บุญที่สุด และนางอรอนงค์  วิเชียรวงค ์
ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี) 

 

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องที่เสนอพิจารณา 
 3.1 การพิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567        
นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานชั่วคราว     

ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรจะเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ 

นางปรียา บุญที่สุด ขอเสนอชื่อ นายพรเทพ ขาวจิตร เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานชั่วคราว     

มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม ไม่มี            
นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานชั่วคราว     

หากไม่มีผู้เสนอท่านอื่น ผมขอมติที่ประชุมที่เสนอให้ นายพรเทพ ขาวจิตร 
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
                 เห็นชอบ         2   เสียง 
                 ไม่เห็นชอบ      -    ไม่มี 
                 งดออกเสียง     1   เสียง  (นายพรเทพ ขาวจิตร) 
     สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     3   เสียง 

มติที่ประชุม มีมติให้ นายพรเทพ ขาวจิตร เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานกรรมการ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติ ทุกท่านครับ และต่อไปเป็นการคัดเลือก
เลขานุการ ขอเชิญกรรมการทุกท่านเสนอชื่อผู ้ที่เห็นควรจะเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นางปรียา  บุญที่สุด ขอเสนอชื่อ นางอรอนงค์  วิเชียรวงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานกรรมการ 

มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานกรรมการ 

หากไม่มีผู้เสนอท่านอื่น ผมขอมติที่ประชุมที่เสนอให้ นางอรอนงค์  วิเชียรวงค์ 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
                 เห็นชอบ        2   เสียง 
                 ไม่เห็นชอบ      -   ไม่มี 
                 งดออกเสียง    1   เสียง  (นางอรอนงค์  วิเชียรวงค์) 
     สมาชิกอยู่ในที่ประชุม    3   เสียง 
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มติที่ประชุม มีมติให้ นางอรอนงค์  วิเชียรวงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
 

นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานกรรมการ 

ในลำดับต่อไปผมขอชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายให้คณะกรรมการทุกท่าน 

 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๔๕ วรรค ๒ ญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่
ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น 

      ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
     ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง
ผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ ่นผู ้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ ่มเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ ่นผู้
แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

      ข้อ ๕๐ เมื ่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มี
หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี ่ยวกับการแปรญัตตินั ้นด้วยประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวัน
ประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
     ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ ่นด้วย เพื ่อแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

      ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปา จึงได้กำหนดระยะเวลารับคำขอแปรญัตติตั้งแต่ 
     วันที่ 4  สิงหาคม ๒๕66 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
     วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕66 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
     วันที่ 6 สิงหาคม ๒๕66 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
และเมื่อหมดเวลารับคำแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องมีการประชุม 
คำเสนอแปรญัตติที่มีผู้ยื่นเสนอเข้ามา ดังนั้น จึงขอกำหนดเวลาการประชุมครั้ง
ถัดไป ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 สิงหาคม  ๒๕66 เวลา ๐9.๐๐ น. เป็นต้นไป และ
แจ้งให้ ผู ้เสนอคำแปรญัตติ และนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายกองค์การ
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บริหารส่วนตำบลกะเปา ทราบและเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง แสดงความคิดเห็น
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องอ่ืน ๆ 

นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานกรรมการ 

มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่   
 

ที่ประชุม    - ไม่มี 
นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานกรรมการ 

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ขอปิดการประชุม
เพียงเท่านี ้

ปิดประชุมเวลา  ๑6.4๐  น. 
 

(ลงชื่อ)   นางอรอนงค์  วิเชียรวงค์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                              เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
                                                        (ลงชื่อ)    นายพรเทพ ขาวจิตร       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                              ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕67  (ครั้งท่ี 2) 

วันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕66    เวลา  09.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา    

ผู้เข้าประชุม 
1. นายพรเทพ ขาวจิตร 
2. นางปรียา บุญที่สุด 
3. นางอรอนงค์ วิเชียรวงค์ 

ผู้ไม่มาประชุม   (ไม่มี)                          
ผู้เข้าร่วมประชุม  นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
     เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม นายพรเทพ ขาวจิตร  ประธานกรรมการแปรญัตติ ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายพรเทพ ขาวจิตร 

ประธานกรรมการ 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ ่มเติมฉบับที ่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๔๕ วรรค ๒ ญัตติร ่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ
ที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น 
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      ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กำหนดระยะเวลาเสนอญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
     ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
คำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

      ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในตอนใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับ
การแปรญัตตินั ้นด้วยประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
     ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  

 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่อ้างถึง สภาองค์การบริหารส่วนตำบล กะเปา 
จึงได้กำหนดระยะเวลารับคำขอแปรญัตติตั้งแต่ 
     วันที่ 4  สิงหาคม ๒๕66 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
     วันที่ 5 สิงหาคม ๒๕66 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
     วันที่ 6 สิงหาคม ๒๕66 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
และเม่ือหมดเวลารับคำแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องมีการประชุม คำ
เสนอแปรญัตติที่มีผู้ยื่นเสนอเข้ามา ดังนั้น จึงขอกำหนดเวลาการประชุมครั้งถัดไป 
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 สิงหาคม  ๒๕65 เวลา ๐9.๐๐ น. เปน็ต้นไป และแจ้งให้ผู้เสนอ
คำแปรญัตติ และนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา 
ทราบและเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 1) 
นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานกรรมการ 

จากรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2566 ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร  

ที่ประชุม     -  ไม่มี 

นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานกรรมการ 

เมื ่อที ่ประชุมไม ่ม ีข ้อท้วงติง ผมขอมติที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 
2566  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ พิจารณาแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕
67 

นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานกรรมการ 

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลายื่นคำขอแปรญัตติ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปากำหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดมายื่นคำขอแปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอเชิญนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ชี้แจงร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ 
นายก อบต.กะเปา 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอสภา 
(วาระที่ 1 รับหลักการ) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นการจัดทำงบประมาณ
แบบสมดุลประกอบด้วยประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายจ่ายที่ 33 ล้าน
บาท เพื่อให้ดำเนินการบริหารงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ให้กับสภาให้ครบถ้วน
และสมบูรณ์ที ่สุด รวมทั้งเพื ่อตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในพื้นท่ีตำบลกะเปาให้มากที่สุด  

นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานกรรมการ 

ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ร ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕67 ได้ร ่วมกันพิจารณาและขอความเห็นของที ่ประชุม
คณะกรรมการ 

นางปรียา  บุญที่สุด ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาเสนอร่างมานั้น เห็นว่าเหมาะสม แล้ว
จึงขอยืนยันตามร่างเดิมทุกประการ 

นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการท่านอ่ืนมีความเห็นอย่างไรบ้าง หรือมีข้อท้วงติงอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม    -  ไม่มี 
นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานกรรมการ 

ดังนั้น หากที่ประชุมทุกท่านเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕67 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาเสนอมา
เหมาะสมแล้วนั้น ผมขอมติที่ประชุม 
                 เห็นชอบ         2   เสียง 
                 ไม่เห็นชอบ      -    ไม่มี 
                 งดออกเสียง     1   เสียง  (ประธาน) 
     สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     3   เสียง  

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานกรรมการ 

ขอให้เลขาจัดทำรายงานผลการประชุมต่อ นายก อบต./ประธานสภา อบต เพื่อให้
ประธานสภาแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานกรรมการ 

มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอ่ืนหรือไม่   
 

ที่ประชุม    - ไม่มี 
นายพรเทพ ขาวจิตร 
ประธานกรรมการ 

ขอขอบคุณทุกท่าน ที ่มาเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ขอปิดการ
ประชุมเพียงเท่านี ้

ปิดประชุมเวลา  11.0๐ น.  
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(ลงชื่อ)   นางอรอนงค์  วิเชียรวงค์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

 
(ลงชื่อ)    นายพรเทพ ขาวจิตร       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

 
 บันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2566 

วันที่ 8 สิงหาคม 2566   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา  

................................................................. 
     ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ได้นัดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 
3 สิงหาคม 2566 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  กะเปา ได้ยื่นแบบขอเสนอ
ญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อ
ประธานสภา เพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมและเสนอสภาพิจารณา ซึ่งมติ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ และกำหนดให้สมาชิกสภา /ผู้บริหารยื่นแบบเสนอขอแปรญัตติ ระหว่าง
วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ชั ้น 2 โดยประธานสภาได้ส่งต้นร่างเดิม  ให้
ประธานกรรมการแปรญัตติเพ่ือประกอบการพิจารณาแปรญัตติ  นั้น   
     คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ชั้น 2 
มีมติให้ยืนยันร่างเดิม เนื่องจากไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติและคณะกรรมการก็ไม่มีการ
แก้ไขเพื่อเติมข้อความในร่างฯ แต่อย่างใด และเห็นควรนำเสนอร่างเทศบัญญัติต้น
ร่างเดิมเข้าสู่สภาฯ เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2 และ 3 ต่อไป คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ  
                    
           (ลงชื่อ)     นายพรเทพ ขาวจิตร    ประธานกรรมการแปรญัตติ 
                   สมาชิกสภาอบต.กะเปา หมู่ที่ 1 

 

           (ลงชื่อ)     นางปรียา  บุญที่สุด     กรรมการแปรญัตติ 
                   สมาชิกสภาอบต.กะเปา หมู่ที่ 4 

 

 (ลงชื่อ)  นางอรอนงค์  วิเชียรวงค์   เลขานุการกรรมการแปรญัตติ 
                   สมาชิกสภาอบต.กะเปา หมู่ที่ 10 
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ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
 
 

ที่ประชุม      ไม่มี 
ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ  4.1 ญัตติการพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วาระ
ที่ 2 และวาระที่ 3 คงไว้ตามร่างเดิมโปรดยกมือครับ 

- เห็นชอบ         9   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ       -   ไม่มี 
- งดออกเสียง     1   เสียง (นายสัญญา  ชิตกุล) 

            สมาชิกอยู่ในที่ประชุม    10   เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  9 เสียง   ไม่เห็นชอบ ไม่มี    งดออกเสียง 1 เสียง 

 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เห็นชอบ  4.1 ญัตติการพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วาระ
ที่ 2 และ 3 คงไว้ตามร่างเดิม ตามท่ีคณะผู้บริหารร่างข้อบัญญัติขึ้นมา ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภา อบต. 

นายสัญญา ชิตกุล 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ 

 

ส.อบต.หมู่ที่ 4 

นางปรียา บุญที่สุด 

 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ดิฉันนางปรียา บุญที่สุด ส.อบต.หมู่ที่ 4 เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะยัง
ไม่ได้ซ่อมแซมเลยค่ะ และขอเสนอเพ่ิมการติดตั้งใหม่ด้วยค่ะ เพราะในหมู่ที่ 4 มี
หลายจุดที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและเป็นจุดเสี่ยงอันตรายในการสัญจร หรือ
เกิดปัญหาอาชญากรค่ะ 

     เรื่องโครงการฝึกอบรมสัมมนาการขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยสู่การบริการสาธารณะ 
ระดับสากล ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 ซึ่งดิฉันได้สมัครเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ได้โอนค่าลงทะเบียนฝึกอบรม แต่ก่อนถึงวันเดินทางไปอบรมใน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ดิฉันมีไข้ จึงได้เดินทางไปโรงพยาบาล หมอได้ทำการ
วินิจฉัยโรคว่าจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวประมาณ 3-4 วัน จึงไม่สามารถ
เดินทางไปร่วมฝึกอบรมได้ และได้ขอใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลไว้เป็นหลักฐาน
การรักษา เพ่ือนำไปหักล้างกับค่าลงทะเบียน จึงอยากทราบว่า กรณีเจ็บป่วย
กระทันหันไม่สามารถป้องกันได้กรณีของดิฉัน ไม่สามารถนำหลักฐานใบเสร็จรับเงิน
ของโรงพยาบาลที่เข้ารักษามายืนยันว่าเจ็บป่วย เพื่อนำไปหักล้างกับผู้จัดโครงการ
ดังกล่าวได้หรือไม่คะท่านประธาน 
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ประธานสภา อบต. 

นายสัญญา ชิตกุล 

เชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงครับ 
 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาทุก
ท่าน ดิฉัน นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง ขอเรียนชีแจงว่า กรณี
การสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาและได้มีการยืมเงินค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางไปราชการ กรณีไม่สามารถเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้จะต้องหาผู้เข้ารับการฝึกอบรมแทน เพ่ือนำหลักฐานการลงทะเบียนและ
ค่าเดินทางไปราชการมาหักล้างเงินยืม ซึ่งหากไม่สามารถเดินทางไปราชการได้ ผู้ยืม
เงินจะต้องส่งใช้เงินยืมคืนต่อไป 
 

ประธานสภา อบต. 

นายสัญญา ชิตกุล 

ฝากคณะผู้บริหาร เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าริมทางสาธารณะของถนนสายกะเปา-ถ้ำ
ผึ้ง (ถนนทางหลวงชนบท) ด้วยครับ ตอนนี้ชำรุดใช้การไม่ได้หลายจุดแล้ว 
 

ประธานสภา อบต. 

นายสัญญา ชิตกุล 

เชิญท่านผู้บริหารชี้แจงครับ 
 

 

นายก อบต. กะเปา 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาทุกท่าน ผมนาย
ปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ  
     เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าริมทางสาธารณะของถนนสายกะเปา-ถ้ำผึ้ง (ถนนทาง
หลวงชนบท) เคยประสานไปแล้วครับ 
จะเร่งประสานใหม่อีกครั้งครับ   
     เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 มีหนึ่งจุดที่ยังไม่ได้ทำการ
ซ่อมแซม และจะเพ่ิมจุดใหม่ จะประสานผู้รับเหมาให้ครับ  
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา ชิตกุล 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม      ไม่มี 

 

ประธานสภา อบต. 

นายสัญญา ชิตกุล 

หากไม่มีสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาประชุม
โดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ และขอปิดประชุมครับ 

 

ปิดประชุมเวลา  16.00น. 
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 (ลงชื่อ)    
(นายพรเทพ  ขาวจิตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

   (ลงชื่อ)      
   (นายสัญญา  ชิตกุล) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

    
 
 
 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในคราวการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566  ผลปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแต่อย่างใด จึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน    
 
 
 

(ลงชื่อ    
          (นายประสิทธิ์  เพ็ชรชู) 
 
 
 

ประธานตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)    
          (นางปรียา  บุญที่สุด) 
 
 
 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)    
          (นายสถานันท์  บัวพรหม) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 




